

ไม่คิดจะติดเรื้อรขนาดนั้น...ท้องก่อนแต่ง พี่หน้อยสอนน้อง... ก่อนสาย

สัปดาห์ที่ 1 หน้า 3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553

พี่หน้อย มีอาชีพค้าขายในตลาดย่านธนบุรี อายุ 41 ปี ผิวสองสี รูปร่างท้วม พี่หน้อยเป็นอีกคนที่ยอมเปิดเผยประสบการณ์การทำแท้งให้เรารู้ แม้จะเป็นคนประหยัดถ้อยคำ พูดน้อย แต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจลูกผู้หญิงด้วยกัน พี่หน้อยก็เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ

เป็นอีกกรณีตัวอย่างของเรา

เรื่องของพี่หน้อย จะว่าไป ก็ไม่ต่างจากผู้หญิงที่ตัดสินใจทำแท้งมากนัก ตั้งท้องตั้งแต่อายุ 19 ปี อยู่กับแฟนโดยไม่แต่งงาน ตัวเองเพิ่งจะทำงานได้เงินเดือนน้อยมากเดือนละ 500 บาทเท่านั้น การผิดพลาดครั้งแรก ตั้งท้องเพราะประมาท ไม่ได้ระวังตัว ไม่ได้ป้องกันตัวทั้งตัวเธอเองและแฟนหนุ่ม

“ไม่คิดว่าจะติดเรื้อรขนาดนั้น” พี่หน้อยบอก เมื่อรู้ว่าประจำเดือนไม่มาในเดือนแรก ก็ปรึกษากับแพทย์ในคลินิกแถวบ้าน และหมอได้แนะนำให้ไปหาหมอที่ สมาคมวางแผนครอบครัว ซึ่งได้รับคำแนะนำให้ทำแท้งด้วยการกินยาขับประจำเดือน เพราะเพิ่งตั้งท้องได้ 1 เดือน เมื่อกินยาขับ ก็เป็นก้อนเลือดออกมา

“รู้สึกผิด แต่ตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไง ยอมรับว่าเด็กมาก ทำงานเงินเดือนก็ไม่กี่ร้อยบาท ทั้งเราและแฟนรู้สึกเหมือนกันว่า หากเก็บเด็กไว้ คลอดออกมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้เขากิน อีกอย่าง เราสองคนอยู่กินกันโดยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้ ไม่อยากให้พ่อแม่รู้ด้วย จึงตัดสินใจทำแท้งไป” พี่หน้อยย้อนความหลัง

ผ่านไป 19 ปี แต่พี่หน้อยก็ยังอยู่กับแฟนคนเดิม ไม่ได้มีใหม่ จนอีกหลายปีต่อมา ก็มีลูกกับแฟน 2 คน โดยครั้งนี้อยู่ในสภาพพร้อมจะมีลูก เพราะแต่งงานกันแล้ว และก็เลี้ยงดูลูกทั้งสองอย่างดีในปัจจุบัน “ทุกวันนี้ พี่ก็เสียใจ เสียใจมากด้วย คิดว่าทำไมเราไม่เก็บเขาไว้ แต่ตอนนั้นมันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ หลังจากที่ตกลงไป เรื่องบาปบุญเป็นเรื่องที่กังวลเรื่องเดียว เรื่องอื่นไม่ อย่างเรื่องความปลอดภัยอยู่ใกล้หมอ ปรึกษาหมอใกล้ซิด ไม่น่าจะมีปัญหาแบบที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวบางคนทำแท้งแล้วตกเลือด มันน่ากลัวมาก ตอนนีพี่พยายามแก้ไข คือ ทำบุญ ถวายผ้าไตรตลอดเวลา อุทิศส่วนกุศลไปให้เขา และทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่” เมื่อถามความเห็นเรื่องทำแท้งเสรี พี่หน้อยกลับบอกว่า ในความรู้สึกตน การทำแท้งไม่ใช่ทางออกที่ดีเลย เพราะเชื่อมั่นว่า ไม่มีใครอยากทำแท้ง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ การทำแท้งแค่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และเป็นเรื่องไม่ดีเลย เป็นการทำลายชีวิต ทำลายเด็ก ควรป้องกันดีกว่า

“ยอมรับ ยังรู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้” พี่น้อยยืนยันหนักแน่น

ส่วนข่าว พบศพทารกกว่า 2,000 ศพ ถูกลักลอบนำมาทิ้งที่วัดไผ่เงินฯ ต.บางคอแหลม เพื่อรอการเผา จนสร้างความตกตะลึงให้สังคมไทย พี่น้อยบอกว่า ก็ตกใจเหมือนกัน ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ แต่คิดว่่าก็คงจะมีอีก เพราะไม่ได้มีผู้หญิงทำแท้งแค่ใน กทม. ในต่างจังหวัดก็มี เพียงแต่ไม่ได้เอามาเปิดเผยกัน ถ้าสำรวจทั้งประเทศคงจะพบมากกว่านี้ และคิดว่าไม่ใช่เด็กวัยรุ่นทั้งหมดที่ทำแท้ง คนทำแท้งได้คือผู้หญิงทุกคนที่ตั้งท้องได้ สาเหตุการทำแท้งยุคนี้ หากจะให้พี่น้อยพูด ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ข้าวของแพง มีลูกแล้วเลี้ยงไม่ไหว หรืออาจมีลูกอยู่แล้ว ไม่อยากมีอีกแล้ว

“คนรวย ๆ ที่เค้าอยากมีลูก ทำไมไม่ไปเกิด ทำไมต้องมาเกิดกับคนจน ๆ เกิดง่ายด้วย เกิดบ่อยด้วย คุณงานก่อนสร้างสิ บางคนมีลูกหัวปีท้ายปีเลย เด็กน่าจะมิบุญไปเกิดกับคนรวย ๆ มากกว่า” คำพูดพี่น้อย ดูไปไม่ต่างจากความรู้สึกของคนมีฐานะซึ่งพร้อมจะมีลูก แต่ข้อเท็จจริง มีปัจจัยอีกหลายอย่าง...ที่ทำให้เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาของเด็กวัยรุ่นที่ตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจนั้น พี่น้อยซึ่งเคยมีประสบการณ์มาก่อน เห็นว่า เพราะประมาทพลาดไป ไม่รู้วิธีป้องกัน แม้จะมีการสอนเรื่องเพศศึกษามากขึ้น ผิดกับสมัยเรที่รุ่นนี้ นอกจากนั้น พี่น้อยยังเห็นว่า วัยรุ่นยุคนี้ เปลี่ยนแฟนบ่อยเปลี่ยนกันง่ายขึ้น และการอยู่หอพักแบบแชร์ค่าเช่า ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้หนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์กันจนเลยเถิด ทำให้ท้องโดยไม่พร้อม

“พ่อแม่แม้ว่าทำงานจนลืมนูถูก ๆ เมื่อรู้ก็สายเสียแล้ว อีกอย่าง การป้องกันเป็นหน้าที่ผู้หญิงอย่างเดียว ผู้ชายไม่ยอมป้องกัน ถ้าจะทำแท้ง ต้องตั้งอยู่ความปลอดภัยของแม่และลูก ทำให้มีมาตรฐานไม่อย่างนั้นตกเลือด น่ากลัวมาก ตัวแม่ก็แย่ ทางที่ดีไม่สนับสนุนให้ทำแท้งหรอก ต้องป้องกันดีที่สุด” พี่น้อยสรุป ต้องป้องกันการตั้งท้องโดยประมาท สอนเรื่องเพศศึกษาต้องให้การแท้งปลอดภัย มีมาตรฐาน ทุกอย่างทีกล่าวมา เป็นเรื่องต้องทำทั้งสิ้น อยู่ที่ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะยอมรับและตระหนักถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาแค่ไหน ไม่ว่าจะป็นภาครัฐ หรือเอกชน สถาบันครอบครัว สถานศึกษา ตัวผู้ทำแท้ง

มิเช่นนั้น ศพทารกกว่า 2,000 ศพ ที่ถูกทิ้งไว้ที่วัดไผ่เงินฯ

ยอมไม่ใช่ศพสุดท้ายอย่างแน่นอน???